

Vợ thẩm phán TCPV ép 2 dân biểu Arizona chọn đại cử tri ‘giả’ ủng hộ Trump

May 22, 2022

WASHINGTON, DC (NV) –Bà Ginni Thomas, vợ của Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Clarence Thomas, từng thúc ép hai nhà lập pháp tiểu bang Arizona lật ngược chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden trong tiểu bang bằng cách chọn ra các “đại cử tri giả mạo” theo các email được công bố hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, CNN đưa tin.

Các email, do bà Ginni Thomas gửi hai Dân Biểu Russell Bowers (Cộng Hoà–Địa Hạt 25) và Shownna Bolick (Cộng Hoà–Địa Hạt 20), cho thấy bà viện dẫn lý do “trong sạch” để yêu cầu cả hai nhà lập pháp này dùng thẩm quyền hiến pháp để đơn phương lựa chọn đại cử tri ủng hộ Trump thay vì dựa vào kết quả bỏ phiếu cử tri theo Hiến Pháp quy định.



*Bà Ginni Thomas (giữa) vợ ông Clarence Thomas (bìa trái), thẩm phán TCPV Mỹ.
(Hình: Drew Angerer/Getty Images)*

“Trách nhiệm này thuộc về ông và chỉ riêng ông,” theo email do bà Ginni Thomas gửi đến ông Bowers vào hôm 9 Tháng Mười Một, 2020. Trong khi đó, bà Bolick cũng nhận được một email với nội dung gần như giống hệt từ bà Ginni Thomas cùng ngày.

Trong email trả lời hôm 10 Tháng Mười Một, 2020, bà Bolick khuyên bà Ginni Thomas gửi đơn khiếu nại chính thức nếu phát hiện gian lận cử tri hoặc can thiệp bầu cử ở Arizona. Đến hôm 12 Tháng Mười Một, Dân Biểu Bolick trả lời bà Ginni Thomas và cho biết mình nhận cùng một email đến ba lần.

Bà Ginni Thomas lại gửi email cho Dân Biểu Bolick vào hôm 13 Tháng Mười Hai, một ngày trước khi các vị dân biểu trên khắp đất nước gặp mặt tại Hạ Viện tiểu bang và bỏ phiếu để chứng nhận nhóm đại cử tri. Trong email đó, bà Thomas tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 bị gian lận và thúc giục bà Bolick chọn đại cử tri một cách cẩn trọng.

Vì những hoạt động can thiệp chính trị của vợ mình, Thẩm Phán Clarence Thomas đang chịu áp lực đòi ông phải tự rút lui khỏi các vụ án liên quan vụ bạo loạn tại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng hoặc các tranh chấp pháp lý khác liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Nhiều người chỉ trích ông đã chỉ ra rằng bà Ginni Thomas có liên hệ với những người đang bị giám sát chặt chẽ vì có âm mưu lật đổ bầu cử với Donald Trump.

Như CNN đưa tin trước đó, bà Ginni Thomas từng trao đổi tin nhắn với ông Mark Meadows, cựu chánh văn phòng Toà Bạch Ốc, và khuyến khích ông tiếp tục cuộc chiến pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Bà cũng công khai chỉ trích ủy ban điều tra và kêu gọi loại bỏ hai nhà lập pháp đảng Cộng Hòa trong uỷ ban.

Những diễn biến này khiến những người chỉ trích Justice Thomas nghi ngờ ông dính líu đến một vụ án hồi đầu năm nay, khi Tối Cao Pháp Viện đồng ý tiết lộ một số tài liệu ở Toà Bạch Ốc của ông Trump cho uỷ ban điều tra, nhưng ông Thomas là thẩm phán duy nhất công khai không đồng ý với quyết định này.

Ông Justice Thomas từ chối bình luận về vụ án, đồng thời cho biết quyền quyết định rút khỏi các vụ án hay không phụ thuộc vào chính bản thân ông.

Bà Ginni Thomas khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng vấn đề cuộc sống và nghề nghiệp giữa bà và chồng là tách biệt nhau. Bà cũng phủ nhận việc tham gia lập kế hoạch cho cuộc bạo loạn nổ ra vào hôm 6 Tháng Giêng, nhưng thừa nhận tham gia cuộc biểu tình một thời gian ngắn trước khi bạo lực xảy ra. (MPL) [kn]